

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/๕๓๓๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ ถนนวารีราชเดช อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๕
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว ๑๑๕๗
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๕
ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘ เมื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. และมีคุณสมบัติครบ
ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไปเข้ารับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร ส.นบส. ของสำนักงาน ก.พ.
ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส. แล้ว สำนักงาน ก.พ. จึงจะรับรองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) ของสำนักงาน ก.พ.

ในกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <https://nidtep.moe.go.th>
และส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมแนบ ๑) สำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗ พร้อมรับรองสำเนา ๒) แบบฟอร์ม
การนำเสนอประเด็นการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) ส่งถึงสพฐ. ภายในวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสพฐ. เป็นสำคัญ
หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สพฐ. ไม่รับพิจารณาเอกสารการสมัครทุกกรณี เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา
ส่งให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ สพฐ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเข้ารับการพัฒนาภายในประเทศ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว (การศึกษาดูงาน) ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนา ไป - กลับ ระหว่างสถานที่อยู่/ที่พักไปยัง
สถานที่ดำเนินการพัฒนา เบิกจ่ายจากงบประมาณของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ต้นสังกัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดนคร ห่องแขง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร ๐๔๕- ๗๘๙๖๔๖ , โทรสาร ๐๔๕- ๗๘๙๔๗๗

“เรียนดี มีความสุข”